

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

ลำดับ	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงาน	การปฏิบัติ
๑	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑.๑ การจัดพื้นที่เพื่อเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนำสินค้าและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในแต่ละสัปดาห์</p> <p>ให้ส่วนราชการพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดพื้นที่เพื่อเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรสามารถสลับเปลี่ยนหมุนเวียนนำสินค้าและผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในแต่ละสัปดาห์ และให้ส่วนราชการที่จะจัดตั้งตลาดดังกล่าวพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดนั้นๆ นำสินค้ามาจำหน่ายด้วย ทั้งนี้ ให้นำแนวทางดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับตลาดอื่นๆ ที่ได้มีการจัดตั้งและดำเนินการอยู่แล้ว เช่น ตลาดประชารัฐ โดยอาจกำหนดให้มีวันพิเศษในแต่ละสัปดาห์ที่ให้มีการจำหน่ายสินค้าที่แตกต่างไปจากวันอื่นๆ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลาดสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ตลาดอาหารที่มีความปลอดภัย เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ทก.จ.สส. - สนง.พช.จ.สส. - สนง.พณ.จ.สส. - สนง.กษ.จ.สส. 	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
		<p>๑.๒ การจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพ ดังนี้</p> <p>๑) เร่งดำเนินการจัดระเบียบการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีประชาชนนิยมไปเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก ให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในด้านการจราจร สถานที่จอดรถ และการรักษาความปลอดภัย</p> <p>๒) สนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งในเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรองมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย</p> <p>๓) จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงคุณภาพจำแนกตามเอกลักษณ์ไทยในด้านต่างๆ ให้มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางผ้าไหมไทย อาหารไทย ข้าวไทย ทะเลไทย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ต่างๆ และมีเรื่องราว (Story) ประกอบเพื่อเป็นการให้ความรู้และดึงดูดความสนใจ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและการประกอบการของชุมชนตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยให้รวมถึงการแปรรูปสินค้าของชุมชนด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ทก.จ.สส. - สนง.พช.จ.สส. - สนง.วช.จ.สส. - สนง.ทก.จ.สส. 	ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง